

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๓.๓/ว ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และข้อสั่งการแผนการเตรียมพร้อมรองรับการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง องค์กรอิสระ และภาคเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และข้อสั่งการแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดโอมิครอน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ การติดเชื้อในพื้นที่ ทั้งจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน มีความจำเป็นที่ต้องยกระดับความสำคัญในการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทั้งมาตรการระดับองค์กร และมาตรการระดับบุคคล และการละเลยมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโควิด 19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ ๔ ด้าน คือ

๑. มาตรการสาธารณสุข เน้นการคัดกรองด้วย ATK เป็นหลัก ในรายที่มีอาการปานกลางขึ้นไป จะตรวจซ้ำด้วยวิธี PCR

๒. มาตรการทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย โดยการดูแลที่บ้าน(HI)เป็นหลัก

๓. มาตรการทางสังคม ให้ประชาชนเน้นการป้องกันตนเองระดับสูงสุด และเข้มงวด กำกับให้กิจการ สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE SETTING (CFS) อย่างเคร่งครัด

๔. มาตรการสนับสนุน การปรับค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าตรวจที่เหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติตาม มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และข้อสั่งการแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด สำหรับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ฤทธิ สลักคำ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๓๒

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๙๘

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และข้อสั่งการ

แผนการเตรียมพร้อมรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ประธานการประชุม นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	มติและข้อสั่งการ	กรอบระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผู้รับมอบภารกิจ
๑	<p>เนื่องจากรัฐบาล โดย ศบค.ประกาศเป้าหมายการบริหารจัดการโควิด19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑. มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดมีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อม ดำเนินการ ๔ ด้าน คือ</p> <p>๑. <u>มาตรการสาธารณสุข</u> เน้นการคัดกรองด้วย ATK เป็นหลัก ในรายที่มีอาการปานกลางขึ้นไปจะตรวจซ้ำด้วยวิธี PCR</p> <p>๒. <u>มาตรการทางการแพทย์</u> การรักษาผู้ป่วย โดยการดูแลที่บ้าน(HI)เป็นหลัก</p> <p>๓. <u>มาตรการทางสังคม</u> ให้ประชาชน เน้นการป้องกันตนเองระดับสูงสุด และเข้มงวด กำกับ ให้กิจการสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE SETTING (CFS) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. <u>มาตรการสนับสนุน</u> การปรับค่าใช้จ่ายในการรักษา และค่าตรวจที่เหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ</p> <p>โดยการจัดการผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอน จะดูแลตามความรุนแรงของโรค ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้การรักษาโดย เจอ แจก จบ</p>	ทันที	<p>-ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา</p> <p>-ศปก.จังหวัด</p> <p>-ศปก.อำเภอ</p> <p>-ศปก.ตำบล</p> <p>-หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทุกสังกัด</p> <p>-หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน,รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน, อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา</p> <p>-นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง</p> <p>-ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย</p> <p>-ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา</p> <p>-ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา</p>

ลำดับ ที่	มติและข้อสั่งการ	กรอบระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผู้รับมอบภารกิจ
	<p>แบบไม่บังคับ ให้การดูแลแบบผู้ป่วยนอกและสังเกตอาการตัวเอง ร่วมกับการรักษาที่บ้านและหรือชุมชน เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและลดการพึ่งพารัฐ</p> <p>๒. การบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการโควิด19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น <u>ประธาน ได้สั่งการและกำชับ</u> เรื่อง</p> <p>๒.๑ การบริหารจัดการอาหาร สำหรับผู้ติดเชื้อที่รักษาที่บ้าน เป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือชาวบ้าน การจัดหาร้านอาหาร ในการเตรียมอาหาร อาหารต้องมีคุณภาพ มีปริมาณที่เหมาะสม</p> <p>๒.๒ มอบหมายให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ เรื่อง การตรวจด้วย ATK และให้ดูแลรักษาที่บ้าน HI รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโควิด 19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น</p>		
๒	<p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การติดเชื้อในพื้นที่ ทั้งจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน มีความจำเป็นที่ต้องยกระดับความสำคัญในการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยงาน องค์กร จังหวัดพะเยา และสั่งการให้มีการกำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทั้งมาตรการระดับองค์กร และมาตรการระดับบุคคล</p>	ทันที และรายงานผลการดำเนินการ	หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง องค์กรอิสระ และภาคเอกชน
๓	เห็นชอบ แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับเข็มกระตุ้น(เข็ม ๓) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ สบค. ในการบริหารจัดการโควิด 19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม ๑ ให้ได้ร้อยละ ๘๐	ทันทีและรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานรายตำบล ทุกสัปดาห์	นายอำเภอทุกอำเภอ -ทีม สปก.อำเภอ -ทีม สปก.ตำบล -ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง ทุกสังกัด

ลำดับ ที่	มติและข้อสั่งการ	กรอบระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผู้รับมอบภารกิจ
	และเข็มกระตุ้น(เข็ม๓) ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยถ่ายระดับเป้าหมายลงพื้นที่ระดับตำบล และมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุก ค้นหาเป้าหมายและให้บริการในชุมชน และมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ติดตาม กำกับ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา		-สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง -นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา -ปลัดจังหวัดพะเยา
๔	เห็นชอบ การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบระบบ TCAS ของนักเรียนจังหวัดพะเยา โดยจัดสถานที่สอบที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และเตรียมสำรองที่พักสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลสนาม(สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) โดยมอบหมายภารกิจดังนี้ ๑. ให้ทีมด้านการแพทย์สาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่บุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลที่พักรักสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อ ๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และหน่วยงานทางการศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่(สถานที่จัดสอบ)ที่ใช้ในการสอบสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อ	ทันที	-ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา -ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา -ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม -นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้สั่งการ



(นายศักดิ์ฤทธิ สลักคำ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม

๑. แผนการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



เอกสาร



รูปภาพ

๒. แบบรายงานการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ระดับองค์กร จังหวัดพะเยา
(ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานลงบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565)

